

## สรุปการประชุมหารือผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๑ เวลา 09:30 น. ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

<p>ความ เป็นมา</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ กสส.จัดประชุมหารือผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (สมชวน รัตนมังคลานนท์) นายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ บจก.KCF กสก. และ สพส.เพื่อหาแนวทางส่งออกส่งออกไข่ไก่ แก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย โดยใช้มาตรการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ</li></ul>
<p>สาระสำคัญ</p>	<ul style="list-style-type: none"><li><b>มติที่ประชุม</b> เห็นชอบให้ใช้มาตรการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ เรียกว่า “แผนปฏิบัติการ PS Support” เพื่อลดปริมาณไข่ไก่ในระบบ และลดกระแสการร้องเรียนจากกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ช่วยให้ราคาไข่ไก่ในประเทศสูงขึ้น โดยมีแนวทาง ดังนี้<ol style="list-style-type: none"><li>ส่งออกไข่ไก่จำนวน ๑๐๐ ตู้อันตราย จากเดิมจำนวน ๕๐ ตู้อันตรายเพิ่มขึ้นอีกเดือนละ ๕๐ ตู้อันตราย โดยเป็นไข่ไก่สดใหม่ที่ไม่วางสต็อกเกิน ๒ วัน (ไข่ไก่ ๑ ตู้อันตรายเท่ากับ ๓๒๕,๐๐๐ ฟอง)</li><li>ดำเนินการโดยผู้ประกอบการไก่ไข่พันธุ์ ๑๓ บริษัท และผู้เลี้ยงไก่ไข่ ๑ ราย มีสัดส่วนโควตา ดังนี้ บมจ.ซีพีเอฟ (๑๑ ตู้อันตราย) บมจ.เบทาโกร (๘ ตู้อันตราย) บจก.แสงทองฟาร์ม (๘ ตู้อันตราย) บจก.ไก่พันธุ์เกิดเจริญ (๓ ตู้อันตราย) บจก.แหลมทอง (๓ ตู้อันตราย) บจก.ยูสูง (๓ ตู้อันตราย) บจก.ไทยเอกฟาร์ม (๓ ตู้อันตราย) บจก.อีสเทิร์นฟีดมิลส์ (๒ ตู้อันตราย) บจ.ฟาร์มนาดีพันธุ์ดี (๒ ตู้อันตราย) บจก.เกียรติดำรงชัยฟาร์ม (๒ ตู้อันตราย) บจก.รวมพรมิตรฟาร์ม (๑ ตู้อันตราย) บจก.ศรีรุ่งเรืองฟาร์ม (๑ ตู้อันตราย) บจก.สัตว์ปีกล้านนา (๑ ตู้อันตราย) และขุนแข่งฟาร์ม (๒ ตู้อันตราย)</li><li>ระยะเวลาดำเนินการ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑</li><li>การตกลงซื้อขายของผู้ส่งออกและผู้เลี้ยงให้เจรจากันเองโดยไม่กีดราคาผู้ส่งออกรายอื่น หรือยึดถือตามใบเสร็จแสดงราคาจริงที่จำหน่ายกับต่างประเทศหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว</li></ol></li></ul>

	<p>๕. มอบหมายให้ คุณมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ และ บจก.KCF เป็นผู้ประสานงานหลัก และดูแลการบริหารจัดการร่วมกับกรมปศุสัตว์</p> <p>๖. หากผู้ประกอบการมีปัญหาอุปสรรคในการส่งออกขอให้ประสานแจ้งมาที่ อธิบดีกรมปศุสัตว์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● เรื่องอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานขอให้ผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์ปรับสัดส่วนการเลี้ยงไก่ไข่ภายในฟาร์มไม่ให้หนาแน่นจนเกินไปเพื่อลดการเกิดโรคระบาด พร้อมทั้งประชุมพันธุ์ให้ลูกเล้าทราบและดูแลเฝ้าระวังนกฟิราบ หรือนกอพยพ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการเลี้ยงไก่บนบ่อปลา หากพบสิ่งผิดปกติขอให้แจ้งกรมปศุสัตว์ทันที</li> </ul> </li> </ul>
<p>การดำเนินการต่อไป</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● เสนอมาตรการส่งออกไข่ไก่ไปต่างประเทศ “แผนปฏิบัติการ PS Support” ที่หารือร่วมกับผู้ประกอบการ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไข่ไก่และผลิตภัณฑ์ (Egg Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ทราบในการประชุมคราวต่อไป</li> </ul>

ข้อมูลโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์  
(วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑)